

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG QUANG

TRUYỆN NGẮN ĐỌC TO NGHE CHUNG

CÂU CHUYỆN: Bác gấu đen và hai chú thỏ

Thân chào các bạn học sinh thân mến! Trong buổi tuyên truyền sách hôm nay thư



viện xin giới thiệu truyện ngắn **Bác gấu đen và hai chú thỏ** hay có tên khác là **Câu chuyện bác gấu đen tìm nơi trú mưa**.

Ý nghĩa của câu chuyện là một bài học quý báu không chỉ cho các bạn thỏ, mà còn cho tất cả

các bạn nhỏ chúng ta. Để chúng ta biết yêu thương nhau nhiều hơn, biết giúp đỡ nhau trong khó khăn hoạn nạn, biết chia sẻ đùm bọc lẫn nhau...Giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính bản thân mình. Nội dung câu chuyện như sau:

Trời mưa to như trút nước. Gió thổi ào ào... bẻ gãy cả cành cây. Gấu Đen đi chơi về bị ướt lướt thướt, nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt Gấu. Gấu chạy mãi, chạy mãi trong rừng để tìm chỗ trú nhờ. May quá nhà của Thỏ Nâu đây rồi!

– Cốc, cốc, cốc.

Thỏ Nâu đang ngủ liền tỉnh dậy, gắt gỏng hỏi:

– Ai đây nửa đêm rồi phải để cho người ta ngủ chứ?

– Bác Gấu Đen đây! Mưa to quá, cho bác trú nhờ một đêm với.

Thỏ Nâu không mở cửa, nó càu nhàu:

– Không trú nhờ được đâu. Bác to quá, bác làm đổ nhà của cháu mất!

Gấu Đen van nài:

– Bác không làm đổ nhà của cháu đâu mà. Cho bác vào đi. Bác vào rất nhẹ nhàng thôi!

– Nhẹ cũng đổ, không nhẹ cũng đổ. Bác đi đi!

Thỏ Nâu vẫn nằm trong nhà nói vọng ra, nó nhất định không ra mở cửa. Gấu Đen buồn rầu đi. Nước mưa chảy ròng rọc xuống cổ Gấu Đen. Gấu Đen đi mãi, đi mãi, vừa mệt vừa rét. Bỗng nhiên Gấu Đen nhìn thấy có một ngôi nhà. Trong nhà thấp đèn sáng trưng. Có tiếng thỏ trắng khe khẽ hát “Là lá la...”. Gấu Đen lại gần và rụt rè gõ cửa:

– Cốc, cốc, cốc.

– Ai đấy ạ?

– Bác Gấu Đen đây! Cho bác vào trú nhờ có được không?

Thỏ trắng bước ra mở cửa.

– Ô! Chào bác Gấu Đen, mời bác vào đây, bác ướt hết rồi!

Thỏ trắng dắt bác Gấu Đen vào nhà, kéo ghế mời bác Gấu Đen ngồi. Gấu Đen hơn người một lúc, nước mưa trên mặt cũng khô, trên cổ cũng khô.

Trong khi bác Gấu Đen sưởi ấm. Thỏ Trắng bung ra một đĩa bánh mới bác Gấu Đen ăn. Gấu Đen cảm động nói:

– Bác... Bác xin cảm ơn Thỏ Trắng.

Gấu Đen ăn xong, Thỏ Trắng và bác Gấu Đen cùng đi ngủ.

Nửa đêm bão nổi lên ầm ầm. Cành cây gãy kêu rảng rác. Có tiếng đập của thành thình:

– Bạn Thỏ Trắng ơi! Cho tôi vào trú nhờ với, nhà của tôi đổ mất rồi!

Gấu Đen vội choàng dậy, chạy ra mở cửa. Thỏ Nâu vừa khóc vừa kể với bác Gấu Đen và Thỏ Trắng.

– Hu, hu, hu, nhà của tôi đổ mất rồi. Làm thế nào bây giờ!

Gấu Đen kéo Thỏ Nâu đến bên đồng lửa an ủi Thỏ Nâu:

– Đừng khóc nữa Thỏ Nâu ơi! Cháu sưởi cho ấm người đi! Nhà bị đổ chứ gì? Sáng mai bác và Thỏ Trắng sẽ làm lại nhà cho cháu. Thỏ Trắng cũng nói thêm:

– Bạn đừng lo, sáng mai tôi cũng sẽ giúp bạn làm lại nhà!

Thỏ Nâu sưởi một lúc, nước mưa trên người đã khô. Lúc này Thỏ Nâu mới ân hận là đã đuổi bác Gấu Đen. Thỏ Nâu ngập ngừng định xin lỗi bác Gấu.

– Thôi Thỏ Nâu đừng buồn, bác không giận cháu đâu. Thôi nào bác cháu ta đi ngủ kéo khuya quá rồi!

Đêm hôm ấy, Thỏ Nâu và Thỏ Trắng ôm bác Gấu Đen ngủ thật ngon lành.

Câu chuyện đã kết thúc! Chúc các bạn học sinh luôn vui tươi, chăm ngoan biết vâng lời ông bà bố mẹ và thầy cô, đoàn kết với bạn bè. Hẹn các bạn trong giờ giới thiệu sách sau.

Nguồn: sưu tầm.

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 9. NĂM HỌC 2024 - 2025

CHỦ ĐỀ: VUI ĐẾN TRƯỜNG – AN TOÀN GIAO THÔNG

Xin kính chào các thầy cô giáo cùng các em học sinh yêu quý!

Chào mừng các bạn nhỏ đến với buổi giới thiệu sách sách thú vị và bổ ích với chủ đề "vui đến trường – An toàn giao thông". Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong buổi tuyên truyền giới thiệu sách của thư viện trường Tiểu học Đồng Quang. Năm học mới đã bắt đầu, ngày ngày chúng ta đến trường và đều tham gia giao thông với nhiều loại phương tiện khác nhau, chính vì vậy mà an toàn là ưu tiên hàng đầu. Để các em hiểu hơn về những quy định khi tham gia giao thông, hôm nay thư viện trường xin giới thiệu cuốn sách “An toàn giao thông”. Cuốn sách này được thiết kế đặc biệt dành cho các em học sinh tiểu học, với mục tiêu giúp các em hiểu rõ và nắm vững những quy tắc giao thông cơ bản, từ đó trở thành những người tham gia giao thông an toàn và trách nhiệm.

Cuốn sách cung cấp những thông tin về các biển báo giao thông, quy tắc đi bộ và đi xe đạp an toàn, cũng như những tình huống giao thông phổ biến mà các em có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Các chủ đề được trình bày một cách dễ hiểu và sinh động qua các hình ảnh minh họa đẹp mắt và câu chuyện hấp dẫn.

Để việc học trở nên thú vị và hiệu quả hơn, cuốn sách bao gồm nhiều bài tập, trò chơi và câu đố liên quan đến an toàn giao thông. Các em sẽ được thử thách và luyện tập kỹ năng của mình thông qua các hoạt động này, giúp ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên và vui vẻ.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức, cuốn sách cũng chia sẻ những mẹo và lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia giao thông, giúp các em hình thành thói quen an toàn ngay từ khi còn nhỏ.

Cuốn sách cũng có phần hướng dẫn dành cho phụ huynh, giúp các bậc phụ huynh cùng con cái tham gia vào quá trình học tập và rèn luyện các kỹ năng giao thông, tạo môi trường học tập tích cực và an toàn.

Hãy cùng mở cuốn sách này và khám phá thế giới giao thông đầy màu sắc, nơi các bạn nhỏ sẽ học được cách tự bảo vệ mình và góp phần xây dựng một cộng đồng giao thông an toàn hơn!

Giới thiệu sách: “Bức Tranh Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam”



Chào đón bạn đến với một tác phẩm đặc biệt về văn hóa dân tộc – cuốn sách “Bức Tranh Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam” của tác giả Nguyễn Văn Huy, do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành trong buổi giới thiệu sách hôm nay.

“Bức Tranh Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam” là một công trình nghiên cứu sâu sắc và tỉ mỉ, mang đến cho người đọc một cái nhìn tổng quan về sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa các dân tộc Việt Nam. Với

hơn 50 dân tộc sinh sống trên lãnh thổ hình chữ S, mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng và phong phú của quốc gia.

Tác giả Nguyễn Văn Huy, với nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu văn hóa dân tộc, đã dày công khảo sát và tổng hợp thông tin để mang đến cho độc giả một cuốn sách không chỉ đầy đủ mà còn sinh động. Cuốn sách giới thiệu về phong tục tập quán, truyền thống, lễ hội, trang phục, và các nét đặc trưng văn hóa của từng dân tộc, giúp bạn đọc có cái nhìn sâu sắc và toàn diện về sự phong phú của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.

Với cách viết hấp dẫn và dễ hiểu, “Bức Tranh Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam” không chỉ là tài liệu học tập hữu ích cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên mà còn là món quà quý giá cho những ai yêu thích tìm hiểu về văn hóa. Cuốn

sách được minh họa bằng những hình ảnh sắc nét và sống động, mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm trực quan về các phong tục và tập quán của các dân tộc.

Sách có số đăng ký cá biệt STKC/35, khổ 27 cm, dày 178 trang.

Hãy cùng mở cuốn sách và khám phá sự đa dạng văn hóa của đất nước chúng ta. “Bức Tranh Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam” không chỉ giúp bạn hiểu thêm về các giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Duyệt của nhà trường



Nguyễn Thị Toàn

Người viết



Đoàn Thanh Hương